

**แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันภารกิจตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก**

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ระดับสำนักที่เลือก (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองฯ ระดับสำนักที่เลือกมาเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้	เป้าหมายของตัวชี้วัด	องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	สขป.๒ ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย	ตามคำรับรอง	การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ	สขป.๑๕ ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน	ตามคำรับรอง	การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

**องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักที่เลือกมาจัดการความรู้**

องค์ความรู้ที่ ๑	องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน			
	เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากกรมชลประทานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำ และการดำเนินงานตามภารกิจกรมชลประทานผ่านกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานของโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ แต่พบว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่จัดตั้งไปแล้วไม่มาก จึงเกิดปัญหาการประชาสัมพันธ์ข้างต้น ไม่ครอบคลุมพื้นที่พิจารณาแล้วเห็นว่าควรใช้องค์ความรู้นี้จะช่วยให้การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเพิ่มมากขึ้น			
	ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM	เป้าหมายของตัวชี้วัด		
	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย	ตามคำรับรอง		

องค์ความรู้ที่ ๒

องค์ความรู้ที่จำเป็น : การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ตามที่มีการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่ผ่านมาพบว่าตัวชี้วัด  
สขป.๑๕ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ได้คะแนนในระดับต่ำซึ่งแสดงให้เห็นการไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประกอบกับตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นมาตรการด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้นี้มาดำเนินการ

ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM

เป้าหมายของ  
ตัวชี้วัด

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ตามคำรับรอง

ผู้ทบทวน :



(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ประธานทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้อนุมัติ :



(นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล)

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) สำนักงานชลประทานที่ ๑๑